

พิธีถวายพระเพลิงร.9 กำหนดเดือนตุลาคม

กสทช.ตรวจ ปรับอุปกรณ์ สัญญาณโทร

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกปลายปีนี้ “วิษณุ” เผย นายกฯ แจ้งกลางที่ประชุม ป.ย.ป. ส่วนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จัดเดือน ต.ค. รายละเอียดตาม **◆ อ่านต่อหน้า 11**

พิธี

□ ต่อจากหน้า 1

กำหนดการหลังประชุม ครม. 25 เม.ย. “เลขาธิการ กสทช.” ลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์ส่งสัญญาณมือถือในสนามหลวง สั่งเปลี่ยนขนาดให้เล็กลงหวั่นบดบังภูมิทัศน์พระเมรุมาศ ร.9 สำนักช่างสิบหมู่ เผย 20 ลายฐานรองพระโกศจันทน์ 25,000 ชิ้นเริ่มประกอบลายต้น พ.ค. ขอบคุณช่างฝีมือจิตอาสาช่วยงานรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. การพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง นับเป็นวันที่ 90 หลังเสร็จสิ้นพิธีหลวง หรือพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสดมวาร (100 วัน) ถวายพระบรมศพ การนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์การอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วม

เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยแบ่งออกเป็น 4 รอบ เวลา 10.00 น. 14.30 น. 17.00 น. และเวลา 19.00 น. รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน หมุนเวียนจนกว่าจะครบจำนวนเจ้าภาพตามที่แสดงความจำนง

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าจะมีกำหนดการสำคัญ ได้แก่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในเดือน ต.ค. นี้ จากนั้นจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปลายปี สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั้นให้รอฟังในวันประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 25 เม.ย. นี้ เพราะจะมีการรายงานเรื่องดังกล่าวให้ครม.รับทราบ

ด้านนายฐากร ดันตาสีทธิ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) พร้อมด้วย นายก่อกิจ ดำรงชัยจิตร รองเลขาธิการฯ สายงานกิจการโทรคมนาคมและตัวแทนผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย ลงพื้นที่สนามหลวง ตรวจการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เสาอากาศสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความเหมาะสมกับพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นายฐากร กล่าวว่า ที่ต้องย้ายอุปกรณ์เสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่เนื่องจากอุปกรณ์เดิมมีขนาดใหญ่ หากการก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบเสร็จสิ้นเกรงว่าจะทำให้บดบังภูมิทัศน์ ทางกสทช. จึงขอความร่วมมือ

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายให้เคลื่อนย้ายให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด โดยวันนี้ก่อนอุปกรณ์ส่งสัญญาณเกือบทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 1-2 วัน หลังจากนั้น จะติดตั้งอุปกรณ์ตัวใหม่ที่เป็นรูปทรงกระบอกและมีขนาดเล็กลง แต่อาจทำให้คุณภาพการส่งสัญญาณด้อยลงเพราะฉะนั้นจึงต้องติดตั้งให้มีจำนวนมากกว่าของเดิมทั้งบริเวณด้านในและด้านนอกของสนามหลวง เพื่อให้การส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพตามเดิม ทั้งนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. นี้

ด้านนายพิจิตร นิมงาม นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดสร้างฐานรองพระโกศจันทน์ (พระหีบจันทน์) และพระโกศจันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ว่าล่าสุดได้ขึ้นโครงแล้ว โดยในส่วนของฐานรองพระโกศจันทน์นั้น อยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งรายละเอียดโครงฐานรองที่ได้ขึ้นตัวโครงสร้างเหล็กไว้ ก่อนจะเคลื่อนย้ายไปยังโรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 24 เม.ย. นี้ เพื่อทำการบุลวดลาย ก่อนเข้าสู่กระบวนการประกอบลาย ซึ่งช่างสิบหมู่ได้ร่วมกับจิตอาสาทำกรุลวดลายและเข้าช่อไว้ได้แล้วกว่าร้อยละ 90 และเกือบครบทุกลายที่จะใช้ คาดว่าจะเริ่มประกอบลายได้ในช่วงต้นเดือน พ.ค. นี้

นายพิจิตร กล่าวต่อไปว่า สำหรับลวดลายที่จะนำมาประกอบฐานรองพระโกศจันทน์จะใช้ทั้งหมด 20 ลาย ได้แก่ 1.บัวเชิงฐานท่อนักกระดาน ล่างรวมชั้นไม้จลุ 1,274 ชิ้น 2. ขาสีหี 200 ชิ้น 3. นมสิงห์ 80 ชิ้น 4. บัวปากฐาน 1,360 ชิ้น 5. ดอกไม้ไหวปากฐาน 1,026 ชิ้น 6.สังเวียน 2,000 ชิ้น 7.เครื่องเถา 4,752 ชิ้น 8. กระจิงรวน 840 ชิ้น

9. ดอกจอกหนักกระดามบน 1,056 ชิ้น 10. อุบะ 456 ชิ้น 11.บัวเชิงบาตร 104 ชิ้น 12. ซ้อมไม้ไหว 1,000 ชิ้น 13.บัวถลาฝา 2,080 ชิ้น 14.คิ้วขอบบัวถลา 12 ชิ้น 15.กระจงฝา 620 ชิ้น 16.ซ้อมไม้ไหวบัวถลา 464 ชิ้น 17.กุดันดอกจอกฝา 1,940 ชิ้น 18.เฟือง 4,902 ชิ้น 19.รวงผึ้งทองสิงห์ 28 ชิ้น และ 20.กระจงปากฝา โดยรวมแล้วประมาณ 25,000 ชิ้นลาย คาดว่าจะใช้เวลาประกอบประมาณ 1 เดือนจึงแล้วเสร็จ

“ในส่วนของพระโกศจันทน์ก็ได้มีการขึ้นโครงไว้และได้ฉลุลวดลายที่จะนำมาใช้ประกอบในเบื้องต้นไว้บ้างแล้ว เมื่อได้รับแบบลายที่จะใช้มาครบถ้วน จะนำแบบมาขยายเท่าของจริงเพื่อฉลุลวดลายตามแบบที่ใช้ ซึ่งในส่วน

ของการจัดสร้างฐานรองและพระโกศจันทน์ครั้งนี้ นับว่าดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ และทำได้อย่างรวดเร็วเพราะได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา แบ่งเป็นกลุ่มช่างที่สามารถช่วยงานการโกศฉลุลวดลายได้กว่า 20 คน และอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาขัดกระดาษทรายไม้จันทน์และงานด้านต่าง ๆ ที่มีทั้งประชาชนที่มีความตั้งใจถวายงาน รวมถึงเด็กนักเรียนช่างจากวิทยาลัยต่าง ๆ โดยได้มีการจัดลำดับให้ทำงานกันเป็นสลับ เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นครั้งสุดท้าย” นายพิจิตร กล่าว.

20ลวดลายแต่ง 'พระโกศจันทน์' รวม25,000ชิ้น! ปลายพ.ค.เสร็จ

ช่างศิลป์สำนักช่างสิบหมู่ ใช้ 20 ลวดลาย
ประกอบฐานรองพระโกศจันทน์ ส่วนพระ-
โกศจันทน์ได้ขึ้นโครงไว้แล้ว ★ มีต่อหน้า 11

มีขนาดเล็กเป็นรูปทรงกระบอกแต่อาจทำให้คุณภาพ
การส่งสัญญาณด้อยลง ฉะนั้นจึงต้องติดตั้งให้มี
จำนวนมากกว่าเดิมทั้งบริเวณด้านในและด้านนอก
ของสนามหลวง เพื่อให้การส่งสัญญาณมีประสิทธิภาพ
และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย. เพื่อ
รองรับประชาชนจำนวนมาก ที่จะเดินทางมาร่วม
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เวลา 14.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ
 เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงหมาย
กำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่า ขอให้รอความชัดเจนในวัน
อังคารที่ 25 เม.ย. เนื่องจากต้องมีการแจ้งที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อน จากนั้นจะมีการเปิดเผย
หมายกำหนดการ พร้อมกันนี้ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.) นายกรัฐมนตรีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเดือน
ต.ค. มีกำหนดการสำคัญเรื่องการถวายพระเพลิง
และประมาณปลายปีจะมีเรื่องเกี่ยวกับพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก

20 ลวดลาย ☆ **ต่อจากหน้า 1**
ด้าน "วิษณุ" เผยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกกษัตริย์
องค์ใหม่ปลายปี เลขานุการคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม-
แห่งชาติ ตรวจการติดตั้งสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่
ที่ท้องสนามหลวงให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ สามารถ
รองรับการใช้งานของประชาชนได้เต็มพิกัด

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. นายพิจิตร นิมงาม นาย
ช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดสร้างฐานรองพระ
โกศจันทน์ (พระทิวจันทน์) และพระโกศจันทน์ ใน
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าล่าสุด
ได้ขึ้นโครงโลหะทำฐานรองพระโกศจันทน์และพระ
โกศจันทน์แล้ว โดยในส่วนของฐานรองพระโกศจันทน์
อยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งรายละเอียดโครงฐาน
รองที่ได้ขึ้นตัวโครงสร้างเหล็กไว้ ก่อนที่จะมีการ
เคลื่อนย้ายไปยังโรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ ท้อง
สนามหลวง ในวันที่ 24 เม.ย. เพื่อทำการบรูกลวดลาย
เข้าสู่กระบวนการประกอบลาย ช่างสิบหมู่ร่วมกับ
จิตอาสาได้ฉลุลวดลายเข้าข้อไว้ได้แล้วกว่าร้อยละ
90 เกือบครบทุกลายที่ใช้แล้วและจะเริ่มประกอบ
ลายได้ในช่วงต้นเดือน พ.ค.

นายพิจิตรกล่าวด้วยว่า ลวดลายที่จะนำมา
ประกอบฐานรองพระโกศจันทน์ จะใช้ทั้งหมด 20
ลาย ได้แก่ 1.บัวเชิงฐานหน้ากระดานล่าง รวมชิ้น
ไม้ฉลุลวดลาย 1,274 ชิ้น 2.ขาสิงห์ จำนวน 200 ชิ้น
3.นมสิงห์ 80 ชิ้น 4.บัวปากฐาน 1,360 ชิ้น 5.ดอกไม้
ไหวปากฐาน 1,026 ชิ้น 6.สังเวียน 2,000 ชิ้น 7.
เครือเถา 4,752 ชิ้น 8.กระจังวง 840 ชิ้น 9.ดอกจอก
หน้ากระดานบน 1,056 ชิ้น 10.อุษะ 456 ชิ้น 11.
บัวเชิงบาตร 104 ชิ้น 12.ช่อไม้ไหว 1,000 ชิ้น 13.

บัวฉลุลวดลาย 2,080 ชิ้น 14.กัวขอบบัว 12 ชิ้น 15.
กระจังฝา 620 ชิ้น 16.ช่อไม้ไหวบัวฉลุลวดลาย 464 ชิ้น
17.กุณฑลดอก จอกฝา 1,940 ชิ้น 18.เฟื้อง 4,902
ชิ้น 19.รวงผึ้งทองสิงห์ 28 ชิ้น 20.กระจังปากฝา
โดยรวมแล้วประมาณ 25,000 ชิ้นลายคาดว่าจะใช้
เวลาประกอบประมาณ 1 เดือนจึงแล้วเสร็จ

"ในส่วนของพระโกศจันทน์ ได้มีการขึ้นโครง
ไว้แล้ว มีการฉลุลวดลายที่จะนำมาใช้ประกอบใน
เบื้องต้นไว้บ้างแล้ว เมื่อได้รับแบบลายที่จะใช้ดำเนิน
การครบถ้วนมาแล้ว จะนำแบบมาขยายเท่าจริงเพื่อ
ทำการฉลุลวดลายตามแบบที่ใช้ ในส่วนของการจัด
สร้างฐานรองและพระโกศจันทน์ครั้งนี้ นับว่าดำเนินการ
ตามแผนงานที่วางไว้ ทำได้อย่างรวดเร็วเพราะเรา
ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสา แบ่งเป็นกลุ่มช่าง
ที่สามารถช่วยงานการโกศฉลุลวดลายได้กว่า 20
คน อีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยกระดาดทรายไม้จันทน์
งานด้านต่างๆ ที่มีทั้งประชาชนที่มีความตั้งใจถวาย
งาน และเด็กนักเรียนช่างจากวิทยาลัยต่างๆ ได้
จัดลำดับเป็นผลัด เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดง
ความจงรักภักดีแต่ในหลวง ร.9 เป็นครั้งสุดท้าย"
นายช่างศิลปกรรมอาวุโสกล่าว

บายวันเดียวกัน ที่ท้องสนามหลวง นายฐากร
 ตัณฑสิทธิ์ เลขานุการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
 กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.)
 นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขานุการฯ สายงาน
 กิจการโทรคมนาคม มาตรวจการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์
เสาสัญญาณโทรทัศน์เคลื่อนที่เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้
เหมาะสมกับพระเมรุมาศ นายฐากรกล่าวว่า เนื่องจาก
อุปกรณ์เดิมมีขนาดใหญ่ จึงขอความร่วมมือผู้ให้
บริการโทรทัศน์เคลื่อนที่ทุกรายดำเนินการเคลื่อนย้าย
ส่วนใหญ่ได้รื้อถอนเกือบทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะเสร็จ
ใน 1-2 วัน หลังจากนั้นจะติดตั้งอุปกรณ์ตัวใหม่ที่

ปปง.ชี้แบงก์สกัดพนันออนไลน์ ฟอกเงิน

ก.ม.ไทยต่ำมาตรฐานโลก

ผงะ FATF ตรวจความคืบหน้าผลการสกัดการฟอกเงินในไทย ก่อนจัดอันดับในเดือนก.ค. ล่าสุด ปปง.ส่งหนังสือเตือนสถาบันการเงิน 105 แห่ง ให้รายงานธุรกรรมต้องสงสัยตามจริง ฟุ่งเป้าแบงก์ปล่อยพนันออนไลน์ลอยนวล ยอดแจ้งดำเสี่ยงสอบตก

อ่านต่อหน้า > 02

ข่าวต่อ ฟอกเงิน

ใกล้เข้ามาสำหรับใหม่ ไลน์การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism-AML/CFT) กำหนดขึ้นโดยคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (Financial Action Task Force-FATF)

ในเดือนมิ.ย.หรือกลางปี นี้ AML/CFT โดย FATF จะมีการเก็บข้อมูลอีกครั้งก่อนนำไปประเมินผลงานเพื่อจัดอันดับ

ประเทศไทยในเดือนก.ค. ประเทศไทย 1 ในสมาชิก 108 ราย ถูกจับตา ฝ้าระวังทางการฟอกเงิน ยังไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ แต่สุ่มเสี่ยง เนื่องจากการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยช่วงปลายปี 2559 ยังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับธุรกรรมในระบบ

กรรมการใน ปปง.เปิดเผยว่า สำนักงาน ปปง.ไม่ได้มีนงอนใจ ล่าสุดต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ปปง.ได้ส่งหนังสือแจ้งสถาบันการเงินรวม 104 แห่ง ประกอบด้วยธนาคารพาณิชย์ 36 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเครดิตหรืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 8 แห่ง ผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10 แห่ง และผู้ประกอบการอาชีพรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ 50 แห่ง เพื่อเร่งรัดการติดตาม

ธุรกรรมของลูกค้าที่เข้าข่ายการฟอกเงิน โดยเฉพาะการเปิดบัญชีสำหรับเล่นการพนันออนไลน์ พร้อมกำชับให้สถาบันการเงินทุกแห่ง ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด การเปิดบัญชีต้องมี การแสดงตัวตนของลูกค้าที่ชัดเจน สถาบันการเงินต้องรู้ความเคลื่อนไหวของการนำบัญชีไปใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงิน หากผู้ใดอ้างให้เปิดบัญชีแทนกันหรือรับจ้างเปิดบัญชี และมีการรับโอน เปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน กระทำในลักษณะที่ปกปิด อำพรางข้อเท็จจริง สนับสนุน จัดหา หรือให้เงินช่วยเหลือผู้กระทำความผิดกฎหมายฟอกเงิน ต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ปปง.มีการทำงานอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้ประเทศต้องถูกขึ้นบัญชีดำ หากไทยถูกลดชั้นหมายถึงความเสียหายของประเทศ เพราะการฟอกเงินไม่เพียงกระทบต่อความมั่นคง แต่จะทำลายความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจ ต้นทุนความเสี่ยง

ที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐและเอกชน เสถียรภาพระบบการเงินและการพัฒนาเศรษฐกิจ ขณะที่ต่างชาติก็ไม่มาลงทุน

“แนวโน้มยังลำบาก หาก FATF ประเมินแล้วพบว่า ประเทศสมาชิกมีข้อบกพร่อง เช่น กฎหมายยังไม่สอดคล้องกับสากล การกำกับดูแลการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่ให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ อาจถูกกำหนดรายชื่อประเทศที่มีความเสี่ยงหรืออาจถูกขึ้นบัญชีดำ” แหล่งข่าว ปปง.กล่าว และยืนยันว่า ปปง.เพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องได้รับความร่วมมือจากกระทรวงดีอี กสทช.และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินด้วย

ยอดสงสัยต่ำเกิน

เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ยอมรับว่ามีความพยายามในการปรับปรุงมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเป็นสมาชิก FATF แต่ยังคงเร่งทำความเข้าใจ หากลงรายละเอียดจะพบว่า ในส่วน

สถาบันการเงิน 36 ราย ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย์ ส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความร่วมมือในการรายงานธุรกรรมต้องสงสัยในพนันออนไลน์ที่มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละวันทั้งเจ้ามือและผู้แทง แม้ว่าปัจจุบันระบบการฝากถอนพนันฟุตบอลออนไลน์ ลูกค้าสามารถทำเองหรือ ACT (Automated Credit Transfer) โดยไม่ผ่านคนกลางแต่การเปิดบัญชีกับการฝากหรือถอนเงินทุกครั้งเข้าไปข้าม ธนาคารจะต้องทราบถึงความผิดปกติ

สำหรับกลุ่มผู้ให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ให้บริการบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการชำระเงิน ยังไม่ให้ความร่วมมือในธุรกรรมทั้งหมด ส่วนหนึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจ เห็นได้จากรายงานที่ส่ง ปง.ผู้ประกอบการบางอาชีพกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บางแห่งเราทราบว่าทำธุรกรรมต่อวันหมื่นรายการ แต่ 6 เดือนพบว่าหลักพันรายการเท่านั้น ยังไม่นับมีผู้ประกอบการรายเล็กที่ไม่จดทะเบียน ซึ่งยอมรับว่าเป็นความอ่อนแอของฝ่ายกำกับ

นางสาวปราณี แก้วเอียน ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ ปง. กล่าวว่าเนื่องจากมีองค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงินหลายประเภท ในทางปฏิบัติอาจจะมีบางประเภทที่ไม่เข้าใจซึ่งทางกองกำกับและตรวจสอบอาจจะขอเพิ่มให้ทำรายละเอียดธุรกรรมให้ครบถ้วน เช่น ร้านค้าทองคำ หรือผู้ค้าเงินที่อยู่ในโรงแรม

“หลังจาก FATF ขอข้อมูลปลายปี 2559 เขาก็ส่งคำขอกลับมาอีก 2 เวอร์ชัน ต่อมาปลายเดือนมีนาคม เข้ามาขอข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งประเด็นที่ยังสงสัยอีกครั้ง”

ก.ม.ยังต่ำมาตรฐาน

นายดนัยฉัตร พงษ์พัชราธรเทพ อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยอมรับว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินที่เกี่ยวข้องในเชิงกฎหมาย ประเทศไทยยังไม่ครอบคลุม โดยเฉพาะตัวกฎหมายที่ใช้ควบคุมการโอนเงินบุคคลต่อบุคคลผ่านระบบออนไลน์ แม้จะมีผลบังคับใช้ได้บางส่วน แต่จากการตรวจสอบธุรกิจที่ประกอบธุรกิจที่ไม่ตรงกับใบอนุญาต เช่น Pay All ที่ถูกระงับพร้อมปรับเนื่องจากกระทำผิดกฎหมาย

อย่างไรก็ดี ในอนาคตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตัวแทนด้านการชำระเงินมีแนวโน้มที่อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปทำหน้าที่เหมือนธนาคารภายใต้คอนเซ็ปต์ “แบงก์ออนไลน์ เพย์เมนต์” ต่อไปจะมีผู้ที่มีเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัย เข้ามาแข่งขันในตลาดการเงินอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้นจำเป็นต้องกลับไปดูว่ากฎหมายที่ควบคุมโดย ธปท.ดูแลได้ครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะการตีความคำว่า อี-มันนี่ หมายถึงอะไร

อาจหมายรวมหมายถึงถึงการมีตัวแทนชำระเงินโดยมีคนไปเปิดเงินหรือรีจิสเตอร์อยู่บนระบบ หรือเป็นบริษัทที่ทำบัตรเครดิตมีการติดตั้งเครื่องอีดีซี หากเข้าข่ายเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนผู้ชำระเงิน ผู้ประกอบการเหล่านี้จำเป็นต้องขอใบ ค.3 ขณะทั้งหมด ก.จะเป็นตัวแทนการชำระเงินสำหรับสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นตัวกลางการชำระเงิน เช่น ทำบัตรเติมน้ำมัน และหมวด ข.จะเป็นรูปแบบศูนย์อาหาร

นายดนัยฉัตรยังกล่าวถึงการขยายตัวของธุรกรรมที่เกี่ยวกับอี-มันนี่ ปัจจุบันธุรกิจของไทยมีขนาดเล็กหรือเพิ่งเริ่มตั้งไข่จึงยังไม่มีข้อมูลในเชิงสถิติหรือตัวเลข ธุรกรรมทางการค้าครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค มีสัดส่วนต่ำกว่า 5% ของมูลค่าการค้าทั้งหมด ขณะที่เมื่อ 10 ปีก่อนที่มีสัดส่วนต่ำกว่า 5% แต่ในปัจจุบันมีการจ่ายผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 20-30% ■

ตัวเข้มจับผิดทุจริตสอบครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน ที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา (ส.ร.น.) อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายไพศาล วุฒิลาภานนท์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (สพป.นม.1) ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560 สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) นครราชสีมา 25 กลุ่มวิชาเอก มีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใน สพฐ.กว่า 3,000 คน ร่วมรับฟัง กระบวนการรับสมัครแบบทดสอบ การจัดสนามสอบ บทบาทหน้าที่ของผู้ดำเนินการสอบ กำหนดสอบ ภาค ก ความรอบรู้ คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครูและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (150 คะแนน) ในวันที่ 22 เมษายน และสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (150 คะแนน) วันที่ 23 เมษายน มีผู้สอบแข่งขันทั้งสิ้น 14,533 คน

จากสมัคร 14,655 คน ใช้สถานศึกษาทั้งมัธยมและประถมศึกษาในเขต อ.เมือง เป็นสนามสอบ 16 แห่ง

นายมงคล นัตรเวทิน ผอ.กสทช. เขต 7 กล่าวว่า ภารกิจร่วมป้องกันปรามการทุจริตสอบบรรจุครูผู้ช่วยมี 16 สนามสอบ แต่มีกรณีตรวจสอบหาทิศทางการทุจริตหรือมิชอบเพื่อตรวจสอบการลักลอบใช้อุปกรณ์สื่อสารเพียง 1 คัน กำลังเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจำกัด จึงจัดส่งผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจจับเบื้องต้น เน้นสังเกตพฤติกรรมผู้เข้าสอบแข่งขัน

“หากผู้เข้าสอบขยันผิดปกติกติทั้งที่ช่วงเริ่มสอบจะนิ่งเฉย อาจหมายถึงกำลังรอเวลาส่งรหัสคำตอบตามที่นัดแนะไว้ ขณะที่กรรมการคุมสอบต้องใช้ผู้หญิงร่วมด้วย เพื่อขออนุญาตตรวจค้นร่างกายสุภาพสตรี กรรมการคุมสนามสอบต้องหมั่นตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัย และกลุ่มบุคคลที่นั่งหลบอยู่ตามมุมตึกหรือใต้ต้นไม้รวมทั้งห้องน้ำด้วย จึงจะได้ผลสัมฤทธิ์ป้องกันปรามการทุจริต ดีกว่ามาไล่จับทีหลัง” นายมงคลกล่าว